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ต่อมาประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

กระทู้ถามสด ๓ กระทู้ 

กระทู้ถามสด เรื่อง มาตรการป้องกันเหตุทางทะเล ต้ังถามโดย ส.ส.ปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังชล จังหวัดชลบุรี โดยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้ 

ตามท่ีได้ปรากฏเป็นข่าวเม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา เก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุเรือ
โดยสารล่มท่ีเกาะล้าน ส่งผลให้ผู้โดยสารท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเสียชีวิต จํานวน ๖ ศพ และอีกจํานวนมาก
ได้รับบาดเจ็บ ซ่ึงเหตุดังกล่าวนี้ถือได้ว่าไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนครั้งแรก บ่อยครั้งท่ีเหตุทางทะเลต่าง ๆ ได้
เกิดข้ึนและสร้างความเสียหายท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกท้ังยังเป็นการทําลายความเชื่อม่ันต่อนักท่องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศ ปัญหา
ดังกล่าวนี้เป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง จึงขอสอบถามว่ารัฐบาล
มีมาตรการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

รมต.พ้อง ชีวานันท์  รมช.คมนาคม เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยกล่าวถึงกรณีเรือนักท่องเท่ียวท่ีพัทยา 
ท้ังนี้ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าได้วางมาตรการไว้หลาย ๆ ส่วน เช่น การจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายหาด การวางทุ่น
ควบคุมความเร็วเรือในจุดต่าง ๆ การวางทุ่นเพ่ือกําหนดแนวทางวิ่งของเรือต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้ปะปนกับกิจกรรม
ทางน้ําอ่ืน ๆ การใช้มาตรการควบคุมดูแลโดยการจัดต้ังศูนย์ควบคุมดูแลและให้การช่วยเหลือ ขณะนี้ได้มีความ
ร่วมมือระหว่างจังหวัด ท้องถ่ิน ตํารวจ ในการจัดต้ังศูนย์ดังกล่าว มีการติดโทรทัศน์วงจรปิด มีดําเนินการให้เรือ
ต่าง ๆ มีการติดอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็ว ทางภาครัฐได้จัดหาเรือตรวจการและดูแลช่วยเหลือ รวมถึง
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจะได้มีมาตรการในการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือให้การดําเนินงาน
และการบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

กระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยของนายกรัฐมนตรี ต้ังถามโดย      
ส.ส.จุรินทร์  ลักษวิศิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 

ตามท่ีได้มีความพยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องจาก
การชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกข้ึน
ในสังคมอย่างกว้างขวาง ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีกระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และเป็น
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เรื่องสําคัญท่ีอยู่ ในความสนใจของประชาชนอย่างยิ่ง ซ่ึงผู้ ต้ั งกระทู้ได้กล่าวถึง การปฏิบัติหน้าท่ีของ
นายกรัฐมนตรีว่ามีนัยสําคัญในการผลักดันร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม จึงขอถามว่า นายกรัฐมนตรีจะมีการปรับปรุง
ตัวอย่างไรและจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในสังคมอย่างไรรวมถึงจะทําให้ประเทศออกจาก
วิกฤตอย่างไร 

พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบ
ชี้แจง และรัฐมนตรีอีกท่านท่ีได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจง คือ นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รอง
นายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวถึงผลงานของนายกรัฐมนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน และนายกรัฐมนตรีมีความ
ต้ังใจในการทํางานเพ่ือส่วนรวมมาโดยตลอด และนายกรัฐมนตรีก็มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาโดยได้แถลง
เสนอให้วุฒิสภาได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มท่ีในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และรัฐบาลจะยอมรับการ
ตัดสินใจของวุฒิสภา ซ่ึงวุฒิสภาเองได้แถลงว่าจะไม่รับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ท้ังนี้นายกรัฐมนตรีเองได้ยืนยัน
ว่าจะไม่ขอหยิบยกเอาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมท่ีวุฒิสภาไม่รับพิจารณาข้ึนมาพิจารณาอีกภายใน ๑๘๐ วัน 

กระทู้ถามสด เรื่อง ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี ต้ังถามโดย ส.ส.ประเสริฐ     
พงษ์สุวรรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดยะลา โดยได้ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 

สืบเนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งในสังคม ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนจํานวนมาก และเป็นเรื่องท่ีกระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ผู้ต้ังกระทู้จึงขอ
สอบถามว่า นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นกฎหมายท่ีดีหรือไม่ และนายกรัฐมนตรีจะแสดง
ความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไร และรัฐบาลจะฟังความคิดเห็นรวมถึงดูแลประชาชนท่ีชุมนุมต่อต้าน
อย่างไร รวมถึงรัฐบาลและพลพรรคของรัฐบาลจะจัดต้ังม็อบมาแก้ปัญหาม็อบหรือไม่ 

รัฐมนตรีวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจงแทน โดยรัฐมนตรีวราเทพชี้แจงว่านายกรัฐมนตรี
ได้ออกมาแสดงท่าทีและจุดยืนท่ีชัดเจนเม่ือวันอังคารท่ี ๕ พ.ย. ท่ีผ่านมาแล้ว โดยจะปล่อยให้วุฒิสภาทํางาน
อย่างเต็มท่ี ขณะท่ีร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้นจะถือว่าเป็นร่างกฎหมายท่ีดีหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละ
ฝ่าย ท้ังนี้รัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกต้ังและทําหน้าท่ีตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญทุกประการ และการท่ีรัฐบาล
จะอยู่หรือไปนั้น ก็ข้ึนอยู่กับกระบวนการข้ันตอนตามกฎหมาย  ท้ังนี้รัฐบาลยอมรับฟังประชาชนโดยได้แถลง
ชัดเจนว่าจะรับผิดชอบตามท่ีประชาชนร้องขอ 

พลตํารวจเอกประชา  พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับคําถามเรื่องการจะ
จัดต้ัง ม็อบมาแก้ปัญหาม็อบหรือไม่นั้น ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล และจะได้ดูแลแก้ปัญหาม็อบ ตาม
หลักสากล 

กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การจัดต้ังหมู่บ้านใหม่ ต้ังถามโดย ส.ส.เปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดเลย ได้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้ 

ด้วยได้รับการประสานงานจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
แจ้งว่า กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดต้ังหมู่บ้านใหม่ พร้อมแบบรายงานการขอจัดต้ังหมู่บ้าน
ใหม่และแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านประกอบการพิจารณาให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติในการจัดต้ังหมู่บ้านได้ 
นั้นทางจังหวัดเลย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอจัดต้ังหมู่บ้านใหม่ รวม ๒ หมู่บ้าน ดังนี้ 
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๑. บ้านหมากแข็ง หมู่ท่ี ๔ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยเหตุผลเป็นหมู่บ้าน
ชุมชนหนาแน่น จํานวน ๑,๔๐๑ คน จํานวนบ้าน ๓๖๙ หลัง เม่ือแยกแล้ว หมู่บ้านท่ีขอต้ังใหม่ คือ บ้านหมัน
ข้าว หมู่ท่ี ๑๑ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จํานวนราษฎร ๕๕๖ คน จํานวนบ้าน ๑๐๑ หลัง 
ท้ังนี้ ชุมชนหมันขาวมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ระยะทางห่างจากตัวหมู่บ้าน ๑๓ กิโลเมตร ถนนเป็นลูกรัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาด้วยความยากลําบาก เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความม่ันคงในชีวิต สุขภาพอนามัย การติดต่อสื่อสาร ทํา
ให้การดูแลช่วยเหลือและการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ท่ัวถึงไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดําเนินกิจการ
นโยบายองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ท้ังยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาความเจริญอีกด้วย เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี กองทุน SML เป็นต้น จึงจําเป็นท่ีจะต้องจัดต้ังหมู่บ้านหมันขาว หมู่ท่ี ๑๑ 
ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

๒. บ้านตูบค้อ หมู่ท่ี ๖ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยเหตุผลเป็นหมู่บ้านชุน
ชนหนาแน่น จํานวนราษฎร ๑,๓๒๒ คน จํานวนบ้าน ๒๖๖ หลัง เม่ือแยกแล้ว หมู่บ้านท่ีขอต้ังใหม่คือ บ้านตูบ
ค้อ หมู่ท่ี ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จํานวนราษฎร ๖๖๒ คน จํานวนบ้าน ๑๓๓ หลัง 
ท้ังนี้ บ้านตูบค้อ เป็นชุมชนท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น การปกครองดูแลไม่ท่ัวถึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน เกิดการแข่งขันในการทํามาหากิน การกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม ประชาชนใน
ชุมชนขาดความสามัคคี เยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เกิดแหล่งอบายมุขการพนันต่าง ๆ และ
อาชญากรรมเกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถควบคุมให้เกิดความสงบสุขในชุมชนได้ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย 
เม่ือพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ นี้แล้ว จึงจําเป็นท่ีจะต้องจัดต้ังบ้านตูบค้อ หมู่ท่ี ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการท่ีจะพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกับการแยกบ้านหมากแข้ง
เป็นบ้านหมันขาว หมู่ท่ี ๑๑ และบ้านตูบค้อ หมู่ท่ี ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หรือไม่ 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๒. เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี กระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการ
จัดต้ังหมู่บ้านหมันขาว หมู่ท่ี ๑๑ และบ้านตูบค้อ หมู่ท่ี ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในปี 
๒๕๕๗ หรือปี ๒๕๕๘ จะได้หรือไม่ และระหว่างท่ียังไม่สามารถดําเนินการได้จะเยียวยาแก้ปัญหาดังกล่าว
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

รัฐมนตรีวิสาร   เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย ตอบชี้แจง โดยได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการจัดต้ัง
หมู่บ้านใหม่ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงการแยกหมู่บ้าน ๒ หมู่บ้าน ตามท่ีผู้ต้ังกระทู้ถามสอบถาม
นั้น เข้าหลักเกณฑ์ของกรมการปกครองทุกประการ ท้ังนี้จะได้ดําเนินการเร่งรัดให้ดําเนินการแยกหมู่บ้าน และ
จัดต้ังเป็นหมู่บ้านใหม่โดยเร็ว 

กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ต้ัง
ถามโดยส.ส.ชมพู  จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดหนองคาย ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

เนื่องจากโอโซนเป็นก๊าซธรรมชาติชนิดหนึ่ง พบได้บนผิวโลกในบริเวณชายทะเล ในป่าและบนยอด
เขาจะมีปริมาณมากกว่าในพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและในเมือง ประกอบด้วยออกซิเจนอะตอม ๓ อะตอม สามารถทํา
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดท้ังในน้ําและในอากาศ มีฤทธิ์สูงกว่า
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คลอรีนถึงร้อยละ ๕๑ และมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้เร็วกว่า ๓,๑๒๕ เท่า โดยโอโซนนั้นจะเข้า
ไปจับโมเลกุลของสารปนเป้ือน และทําการแยกย่อยสลายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารนั้นและเป็นก๊าซท่ีมี
โครงสร้างไม่เสถียร หลังทําปฏิกิริยาจะแปรสภาพเป็นก๊าซออกซิเจนทําให้ไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เทคโนโลยีโอโซนได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ท้ังในเชิงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมหลายด้าน ได้แก่ การนําโอโซนไปใช้ประโยชน์ในการกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ
และน้ํา เช่น การกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ การกําจัดเชื้อโรคในน้ําท่ีนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการบริโภค ประยุกต์ใช้
ในด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการบําบัดและปรับสภาพน้ําเพ่ือลดค่าใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคหรือปรับ
สภาพน้ํา รวมไปถึงใช้ในการกําจัดสารตกค้างในผัก ผลไม้ และอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการกําจัดของเสียในอุตสาหกรรม ตลอดจนประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา
ผักและผลไม้ได้ ใช้ในการกําจัดสารพิษต่าง ๆ ก๊าซโอโซนสามารถออกซิไดซ์สารพิษในรูปของสารอินทรีย์และ
สารอนินทรีย์ได้ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ สารฆ่าแมลง สารประกอบอโรมาติก และโลหะหนักต่าง ๆ เป็นต้น จึงขอ
เรียนถามว่า 

๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนํา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างรอบด้านอย่างไร ขอ
ทราบรายละเอียด 

๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมควรมีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต มีความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี พร้อมตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีโอโซน
เพ่ือผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนเทคโนโลยีโอโซนต่อไป จะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด 

รมต.พีรพันธ์  พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตอบชี้แจง การนํา
ก๊าซโอโซนไปใช้ในชีวิตประจําวันนั้นมีหลายอย่าง เช่น การฆ่าเชื้อโรค ในระบบซักล้างในโรงพยาบาล เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการใช้โอโซนก็มีข้อควรระวังว่าไม่ควรใช้โอโซนมากเกินไป จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ ท้ังนี้รัฐบาลได้
มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากโอโซน ซ่ึงต้องมีการควบคุมปริมาณและขอบเขต
พ้ืนท่ีจึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี ปัจจุบันมีการติดต้ังเครื่องกรองน้ําด่ืมโดยใช้ระบบโอโซนซ่ึงเป็นตัวอย่าง
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ส่วนการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการใช้โอโซนนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้
ดําเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว 

จากนั้นประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จากการหารือกับประธานวิปฝ่ายค้าน เม่ือวานนี้ได้มี
มติขอให้สอบถามผู้เสนอว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติและร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม  ๖ ฉบับ 
ท่ีต้องพิจารณาอยู่ในระเบียบวาระว่า ประสงค์ขอถอนร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปหรือไม่ ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก
ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ท้ัง ๖ ฉบับว่า ยินดีถอนร่าง พ.ร.บ. ออกจากระเบียบวาระ  

ดังนั้นประธานจึงดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมข้อ ๕๓ เพ่ือขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบให้
ถอนร่างพ.ร.บ. ท้ัง ๖ ฉบับออกจากระเบียบวาระหรือไม่ โดยก่อนท่ีท่ีประชุมจะลงมตินั้น ประธานได้ให้ผู้เสนอ
ร่าง พ.ร.บ. ท้ัง ๖ ฉบับได้แสดงเหตุผลในการขอถอนร่างพระราชบัญญัติ  ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีดังนี้ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าดัวยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... 

(พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน  กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
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 ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าดัวยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... 

(นายนิยม  วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าดัวยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... 

(นายสามารถ  แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าดัวยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... 

(นายณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการ   

                     แสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... 

(นายนิยม  วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

                 ๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าดัวยการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... 

(นายพีรพันธุ์  พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

                โดยผู้เสนอส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพ่ือลดความแตกแยกในสังคม และเม่ือท่ีประชุมลงมติแล้ว เสียง
ส่วนใหญ่เห็นชอบให้ถอนร่าง พ.ร.บ. ท้ัง ๖ ฉบับ ออกจากระเบียบวาระ 

จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๗ นาฬิกา 
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